



เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นสำคัญพิจารณา ดังนี้



### พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

#### ๑) การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาดำเนินงานจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ การเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาฯ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเผยแพร่กิจกรรมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาค

คณะอนุกรรมการเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการในการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการใช้คลื่นความถี่และการสื่อสาร ทั้งเพื่อศึกษาช่องทางและกระบวนการสื่อสารที่เป็นประโยชน์สำหรับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอประกอบการพิจารณาใช้ประโยชน์ตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

#### ๑.๒ การจัดสัมมนา เรื่อง “สื่อมวลชนในภูมิทัศน์สื่อใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐”

คณะอนุกรรมการกำหนดการจัดสัมมนา ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญ บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม และปัญหาของการทำหน้าที่ของ “สื่อมวลชน” และ “นักวิชาชีพสื่อมวลชน” ในบริบทของภูมิทัศน์สื่อใหม่ และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ตลอดจนสร้างแนวทางในการส่งเสริมและกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและสังคมในภาพรวมต่อไป



๒) การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023)

คณะอนุกรรมการ ตสร. ได้พิจารณากำหนดหัวข้อการจัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างนักวิจัยชุมชนและการจัดการข้อมูลในพื้นที่ตำบล : ความสำเร็จในการจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชน” เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบายสังคม/ชุมชนและพาณิชย์/อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนได้ โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาของชุมชนไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้



๓) การถอดบทเรียนความสำเร็จการปฏิรูปประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันตกกับการพัฒนาประเทศและการสร้างนวัตกรรมด้วยอัตลักษณ์จีน

คณะอนุกรรมการ ตสร. จากข้อมูลการเดินทางไปประชุมทวิภาคีร่วมกับคณะกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีการถอดบทเรียนและมีข้อสรุปดังนี้

๑. ด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การก้าวข้ามผ่านพ้นความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การเชื่อในหลักสิทธิมวลรวมมากกว่าสิทธิของปัจเจก การใช้สิทธิมนุษยชนแบบอัตลักษณ์จีน โดยให้ความสำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจและสิทธิทางสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก และการนิยมตะวันตกเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

๒. สิทธิเสรีภาพ เห็นว่าการออกนโยบายของรัฐบาลมีการเปิดให้อภิปราย ถกเถียงภายในพรรคคอมมิวนิสต์ค่อนข้างมาก และมีการกระตุ้นให้คนในชาติสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้

๓. การคุ้มครองผู้บริโภค สินค้าภายในประเทศมีคุณภาพและราคาที่สูง โดยประชาชนมีศักยภาพในการใช้จ่ายและบริโภคสินค้าภายในประเทศ

